



บันทึกข้อความ

สำนักงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖-๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๙๔๕

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) / หัวหน้าฝ่ายพัฒนารัพยากรรมมนุษย์
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ / ผู้อำนวยการกองกลาง

ตามที่มีบุคลากรสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ได้รายงานผลการศึกษา
พร้อมทั้งขอขยายระยะเวลาการศึกษาต่อ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ผลการศึกษา	ขอขยายระยะเวลา
<p>๑. นางสาวกรกช เจริญทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัด งานฝึกอบรมและพัฒนาสื่อสารสนเทศ กองเทคโนโลยีดิจิทัล</p> <p>ข้อมูลการลาศึกษาต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับปริญญาโท ภาคปกติ แผน ข - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตร ๒ ภาษา) - วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน - มีกำหนด ๒ ปี (๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔) 	<p>ปีการศึกษา ๒๕๖๕</p> <p>ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ - ได้นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ The 7th international Conference on digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 5th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) งานที่กำลังทำ และงานที่กำลังจะทำต่อในอนาคต <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการพัฒนาวิทยานิพนธ์ 	<p>ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ขอขยายเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕</p> <p>ครั้งที่ ๒ ขอขยายเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖</p> <p>เสนอขอขยายระยะเวลา ครั้งที่ ๓ ขอขยายเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗</p> <p>เหตุผลความจำเป็น - เนื่องจากอยู่ระหว่างการเขียนเล่ม วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์</p>
<p>๒. นายศุภชัย ชัยอุดมวิถิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานสภาพนักงาน กองกลาง</p> <p>ข้อมูลการลาศึกษาต่อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ แบบ ๒ เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ - แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน - มีกำหนด ๓ ปี (๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔) 	<p>ปีการศึกษา ๒๕๖๕</p> <p>ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒</p> <ol style="list-style-type: none"> ผลการศึกษา <ul style="list-style-type: none"> - ลงทะเบียนลาพักการศึกษา (รักษาสภาพ) ความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ <ul style="list-style-type: none"> - เสนอโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ (Thesis Proposal) โดยเสนอหัวข้อ การพัฒนาแพลตฟอร์มการ บริการประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ด้านสวัสดิการ สังคมของเทศบาลนครในประเทศไทย งานที่กำลังทำ และงานที่กำลังจะทำต่อในอนาคต <ul style="list-style-type: none"> - อยู่ระหว่างการสอบหัวข้อและโครงร่างดุษฎี นิพนธ์ และการยื่นแบบขอสอบโครงการดุษฎี นิพนธ์ และสอบติดตามความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ 	<p>ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ขอขยายเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>ครั้งที่ ๒ ขอขยายเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>เสนอขอขยายระยะเวลา ครั้งที่ ๓ ขอขยายเวลา ๑ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗</p>

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ฝ่ายเลขาฯ หรือไปยังฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และได้รับข้อมูลว่า เนื่องจากบุคลากรทั้ง ๒ ราย ได้รายงานผลการศึกษา และขอขยายเวลาการศึกษา ครั้งที่ ๓ เป็นระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ซึ่งตามประกาศ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ผู้ปฏิบัติงาน ในมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ฉบับลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ กำหนดว่า

ข้อ ๑๕ ระยะเวลาในการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในครั้งแรก มีดังนี้

- (๑) ระดับปริญญาเอกมีกำหนดไม่เกินสามปี
- (๒) ระดับปริญญาโทมีกำหนดไม่เกินสองปี
- (๓) ระดับปริญญาตรีมีกำหนดไม่เกินสี่ปีหรือตามที่หลักสูตรกำหนด

หากยังไม่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาได้คราวละ ไม่เกินหนึ่งปี โดยให้เสนอขออนุมัติก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการอนุมัติให้ลาศึกษาเมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาในการ อนุมัติให้ลาศึกษาในครั้งแรก

และบทเฉพาะกาล ได้กำหนดไว้ว่า

ข้อ ๓๙ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ และยังคง ศึกษาในระหว่างที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้นั้นได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาตามประกาศนี้

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้มีความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นดังนี้

๑. กรณีนางสาวกรกช เจริญทรัพย์

ตามแนวปฏิบัติกรณีครบกำหนดตามระยะเวลาข้างต้น และบุคลากรยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานทันที ซึ่งการรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานจะกระทำเฉพาะกรณีบุคลากรลา ศึกษาต่อแบบเต็มเวลาและบางส่วนเท่านั้น แต่นางสาวกรกช เจริญทรัพย์ ลาศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาในการ ปฏิบัติงาน ประกอบกับครบกำหนดระยะเวลา ๔ ปี แล้วยังไม่สำเร็จการศึกษา ในครั้งนี้ขอขยายเวลาเป็นครั้งที่ ๓ มีกำหนดอีก ๑ ปี รวมระยะเวลาเป็น ๕ ปี ซึ่งตามประกาศฯ กำหนดว่า ต้องไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาในการ อนุมัติให้ลาศึกษาในครั้งแรก (ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อในครั้งแรก ๒ ปี)

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนกรณีครบกำหนดตามระยะเวลาและยังไม่สำเร็จการศึกษาของ นางสาวกรกช เจริญทรัพย์ หรือบุคลากรรายอื่นทั้งประเภทวิชาการและสนับสนุนที่ลาศึกษาต่อโดยไม่ใช้เวลาในการ ปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะนำประเด็นดังกล่าวหรือต่อที่ประชุม ก.บ.ม. เพื่อพิจารณาในลำดับต่อไป

๒. กรณี นายศุภชัย ชัยอุดมวิถิ อยู่ระหว่างการขอลาพักการศึกษา ซึ่งได้ชำระค่าธรรมเนียม การศึกษา แต่ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว

คณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

๑. รับทราบรายงานผลการศึกษาและความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุคลากร ทั้ง ๒ ราย ตามที่เสนอ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาควรกำกับและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของบุคลากรที่ขออนุมัติลา ศึกษาต่ออย่างใกล้ชิด และรายงานต่ออธิการบดีตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการเร่งรัดให้สำเร็จการศึกษา โดยเร็ว

๒. เห็นชอบการขอขยายเวลาการศึกษาของบุคลากร ดังนี้

๑) กรณี นางสาวกรรข เจริญทรัพย์ เห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗ และรับทราบข้อมูลที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะนำเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) พิจารณา ในประเด็นเรื่องความชัดเจนกรณีที่ได้รับกำหนดตามระยะเวลาแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ ที่ลาศึกษาต่อ โดยไม่ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน

๒) กรณี นายศุภชัย ชัยอุดมวิทย์ เห็นชอบให้ขยายเวลาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีข้อสังเกตว่า บุคคลดังกล่าวได้ขอขยายเวลาเป็นครั้งที่ ๓ มีระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา หากรวมกับระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติลาศึกษาในครั้งแรก นับเป็นปีที่ ๖ ประกอบกับบุคคลดังกล่าวได้ลาพักการศึกษามาแล้ว ๒ ภาคการศึกษา เป็นเหตุให้ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนได้ ดังนั้น อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ ก.บ.ม. กำหนด

๓. ให้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ก.บ.ม.) พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางลัดดาวรรณ บำรุงกาญจน์)

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชุม

เลขาธิการคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย